

Năm 2003 tôi có bài viết “Dinh Đ c L p tr a ngày 30.4.1975” đ u tiên, b sung nh ng năm sau, nêu ra khác bi t trong chuy n k v th i kh c l ch s qua đ i chi u sách báo trong n c và n c ngoài



Chuy n gì x y ra t i c ng Dinh Đ c L p, t ng nào vào tr c, xe 390 hay 843? Khi b đ i vào đ c trong dinh, ai đã g p T ng th ng D ng Văn Minh đ u tiên và đã nói nh ng gì? Ai gi ng c M t tr n Gi i phóng mi n Nam trên óc dinh? Nh ng nghi v n đã là đ tài tranh cãi trên t p chí X a&Nay gi a nh ng sĩ quan và b đ i, v i hai nhân ch ng l ch s quan tr ng có m t đ ó lúc b y gi là Đ i úy b binh Ph m Xuân Th và Trung tá Chính y Bùi Văn Tùng, nay là Trung t ng Ph m Xuân Th và Đ i tá Bùi Văn Tùng. M t nhân ch ng khác là Th ng tá Bùi Tín, Phó T ng biên t p báo Quân đ i Nhân dân, cũng có m t. Nh ng nay đã b xóa tên trong các tài li u l ch s vì ông Bùi Tín đã b n c ra đi vào năm 1990.

Vì có nhiều người đi người không nhất quán nên những năm gần đây Việt Nam Lữ Đoàn Quân đội Việt Nam và Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân đã có những nghiên cứu, tổ chức thảo luận và thí nghiệm về những hình thức này. Những tranh cãi về chuyện ai nói gì với lãnh đạo miền Nam tại Dinh Độc Lập, ai viết văn bản đưa hàng cho Tổng thống Dương Văn Minh đưa đi thuyền băng cho đến nay vẫn chưa được xác minh rõ ràng.

Bên cạnh đó, những sự việc xảy ra tại đài phát thanh Sài Gòn liên quan đến một số lãnh đạo sinh viên, trí thức, đoàn thể và đặc biệt là Trần Công Sơn cũng gây tranh luận vì ông là một nhà sử học nổi tiếng đã phát biểu và hát “Nỗi lòng tay tôi” trên đài vào giờ phút lịch sử sang trang. Lời ca của ông rất nhiều người biết đến. Bài hát còn được dùng để đặt tên cho những trại hè sinh viên – Trại hè Nỗi lòng tay tôi – do phòng thông tin quốc ngoại tổ chức sau khi Hiệp định Ba Lê 1973 được ký kết để mời sinh viên du học nước ngoài và thăm quê hương, sinh hoạt cùng sinh viên trong nước.

Nội dung các bài đọc và phát biểu trong chương trình phát thanh đầu tiên của “Đài Sài Gòn Giải phóng”, những ghi chép trong băng ghi âm trên damau.org ngày 1.4.2011 [<http://damau.org/archives/19337>], đã khiến một số bạn đọc muốn biết họ thức ra sao. Bài viết này trình bày những tài liệu ghi nhận được chung quanh đoàn băng đó.

1. Những phát biểu và đưa hàng

Trước hết là ghi chép những phát biểu nghe được trong băng, từng đoạn một:

(1) Tổng thống chính quyền Sài Gòn kêu gọi Quân lực Việt Nam Cộng hòa hạ vũ khí đưa hàng không đưa quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn trung ương đồng ý những đề nghị đã gọi tán hoàn toàn. Trung ương đồng ý những đề nghị giao lại cho Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam.

(2) Trong tình hình hòa giải và hòa hợp dân tộc (không rõ) cần những điều kiện bảo vệ và chào mừng ngày hòa bình của dân tộc và trẻ em sinh hoạt bình thường. Các nhân viên của các cơ quan hành chính quay trở về vị trí cũ theo sự hướng dẫn (không rõ).

Đài phát thanh Sài Gòn ngày 30.4.1975

Tác Giả: Bùi Văn Phú

Thứ Năm, 28 Tháng 4 Năm 2011 21:26

(3) Chúng tôi đi diến Lũc lũng quân Giỏi phóng miền Nam Việt Nam long trọng tuyên bố Thành phố Sài Gòn đã được giải phóng hoàn toàn, chấp nhận sự đầu hàng không điều kiện của tướng Dương Văn Minh, Tổng thống Chính quyền Sài Gòn.

Ông Nguyễn Hữu Thái, chủ tịch lãnh đạo sinh viên Sài Gòn có mặt tại đài và là người đã phôi trí chương trình phát thanh trưa ngày 30.4, trong hồi ức trên tạp chí X&aNay [Số 234, tháng 4.2005, tr. 19-20] tựa "Tiếng nói cách mạng đầu tiên trên Đài phát thanh Sài Gòn", ghi lại phần mở đầu chương trình phát thanh vào lúc hơn 2 giờ chiều:

"Chúng tôi là những người đi diến cho Ủy ban nhân dân cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định. Chúng tôi là những người đầu tiên tại Dinh Độc Lập trước 12 giờ và đã cùng anh em quân đội giải phóng cả nước trên Dinh Độc Lập. Chúng tôi là giáo sư Huỳnh Văn Tông và chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn Nguyễn Hữu Thái..."

Sau đó ông giải thích và kêu gọi cả Tổng thống Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu:

"Xin giải thích và kêu gọi cả ông Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu cả chính quyền Sài Gòn và nhân dân đầu hàng ở thành phố này..."

Bài hồi ức ghi tiếp:

[trích báo X&aNay]

Tiếp theo là lời của tướng Dương Văn Minh:

"Tôi, Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn, kêu gọi Quân lực Việt Nam Cộng hòa hãy vũ khí đầu hàng không điều kiện quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn tại Trung ương đồng ý đầu hàng phi điều kiện hoàn toàn. Tại Trung ương đồng ý đầu

Đài phát thanh Sài Gòn ngày 30.4.1975

Tác Giả: Bùi Văn Phú

Thứ Năm, 28 Tháng 4 Năm 2011 21:26

phòng trao lời cho Chính phủ cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam”.

Giáo sư Vũ Văn Mẫu phát biểu tiếp theo:

“Trong tinh thần hoà giải và hoà hợp dân tộc, tôi, giáo sư Vũ Văn Mẫu, Thứ trưởng, kêu gọi tất cả các tầng lớp đồng bào hãy vui vẻ chào mừng ngày hoà bình của dân tộc, và trở lại sinh hoạt bình thường. Nhân viên của các cơ quan hành chính quay trở về vị trí cũ để tiếp tục công việc của chính quyền cách mạng”.

Và cuối cùng là lời chào nhậm chức của chính ủy Bùi Văn Tùng:

“Chúng tôi đi đến lúc công quân Giải phóng miền Nam Việt Nam long trọng tuyên bố Thành phố Sài Gòn đã được giải phóng hoàn toàn, nhậm chức của đồng hàng không đi kèm của ông Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn”.

[hết trích]

Trong phiên âm thanh phát biểu, so với trích dẫn trên tôi tiếp chỉ Xâ Nay ngoài những chỗ nghe không rõ có vài khác biệt.

Căn cứ vào hội đồng của Nguyễn Huệ Thái, ba phát biểu đó là của:

(1) Tổng thống Dương Văn Minh. Trong phiên này tôi nghe là “đã” giải tán hoàn toàn, bài viết ghi “phải” giải tán hoàn toàn. Vì âm thanh rè, khó phân biệt rõ nên tôi không chắc. Tuy nhiên theo tài liệu của giải phóng quân số Việt Nam, bản tuyên bố đồng hàng do Chính ủy Bùi Văn Tùng viết trên giấy cho Tổng thống Dương Văn Minh đọc là “phải” giải tán hoàn toàn.

Trong tác phẩm “Giai Phong! The Fall and Liberation of Saigon” của Tiziano Terzani [Xuất bản

Đài phát thanh Sài Gòn ngày 30.4.1975

Tác Giả: Bùi Văn Phú

Thứ Năm, 28 Tháng 4 Năm 2011 21:26

năm 1975 bằng tiếng Ý. John Shepley dịch sang Anh ngữ. Nxb St. Martin 1976], phóng viên người Ý tại Sài Gòn cho đến tháng 7.1975 đã ghi nhận lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh do Chính phủ Bùi Văn Tùng viết trên tờ giấy màu vàng [tr. 95]. Tác giả ghi nhận chứng trình phát thanh có lời lúc 2 giờ 30 chiều vì đài đã im tiếng từ sau tuyên bố của Tổng thống Dương Văn Minh vào lúc 10 giờ 25 sáng, khi ông kêu gọi hai bên buông súng và chấp hành bàn giao quyền hành cho Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam.

Buổi phát thanh đầu tiên sau 2 giờ chiều của lực lượng giải phóng theo Terzani có phần mở đầu như sau:

“This is the voice of the Revolutionary Forces of Saigon-Gia Dinh. I am a representative of the Liberation Forces. Now Duong Van Minh will make an appeal.”

[Dịch: Đây là tiếng nói của Lực lượng Giải phóng Sài Gòn Gia Định. Tôi là đại diện của Lực lượng Giải phóng. Bây giờ Dương Văn Minh sẽ có lời kêu gọi.”

Theo tác giả tiếng thu, sau lời giải thích có sự im lặng rồi là lời tuyên bố của Tổng thống Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu [tr. 96]

“I, General Duong Van Minh, president of the Saigon government, appeal to the armed forces of the Republic of Vietnam to lay down their arms and surrender unconditionally to the forces of the National Liberation Front. Furthermore I declare that the Saigon government is completely dissolved at all levels.”

“In the spirit of harmony and national reconciliation, I, Professor Vu Van Mau, prime minister, appeal to all levels of the population to greet this day of peace for the Vietnamese people with joy. I appeal to all employees of the administration to return to their posts and continue their work.”

Những thanh cho thấy lời phát biểu của Tổng thống Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu trên đài là có thực, nội dung như trong băng ghi âm.

Hỏi có bạn ép bạn nói thế không? Theo tôi kể chuyện của ký giả Đức Borries Gallasch là người đã cho mượn máy cát-sét để ghi lại buổi hàng thì đã có tôi qua tiếng người ký giả Chính ủy Tùng và Tiếng thế giới Minh và một vài chỗ mà ông Tùng mượn ông Minh phải sửa đổi. Trong một phỏng vấn đi xuống tra 4 kỳ chuyện dài truyền hình trong những c HTV 9, [<http://www.youtube.com/watch?v=OHwf5O3QxTg&feature=related>], phần 4 chỉ buổi khúc phim tài liệu với ký giả Gallasch kể về không khí và chuyện viết về buổi hàng, thu thanh sau khi ông về lại đài phát thanh và trở lại buổi hàng Thế giới Trẻ của Dinh Độc Lập.

Trong “30.4.1975 Bên hùng ca Thế kỷ XX” [NXB Lao động 2006] có nhiều tài liệu, hình ảnh của những công nhân huy quân số Quân đội Nhân dân về chiến thắng năm 1975. Phần trích hình ảnh của Tiếng người Võ Nguyên Giáp ghi lại buổi hàng của Tiếng thế giới Dân chúng Văn Minh đã được Bộ Chính trị và Quân ủy nghe qua dây ghi âm vào buổi 30.4 như sau: “Tôi là Dân chúng Văn Minh, tiếng thế giới của chính quyền Sài Gòn. Tôi kêu gọi (không có: Quân lực Việt Nam Cộng hòa) bỏ vũ khí xuống hàng vô điều kiện Quân giới phóng, giới tán công nhân chính quyền trung ương để đi xuống giao quyền cho Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.” [tr. 243]

Hình ảnh của Tiếng người Giáp không ghi “Quân lực Việt Nam Cộng hòa” là vì không có trong phần âm thanh gốc hay quan chức thông tin kỹ thuật bỏ đi?

(2) Sau buổi tuyên bố của Tiếng thế giới Dân chúng Văn Minh là tuyên bố của Thế giới Trẻ Vũ Văn Mậu. Trong băng những chỗ về tên và chỗ về không nghe rõ. Không biết ông Thái nghe băng ghi lại có nghe được danh xưng và chỗ về của về Thế giới Trẻ cùng của Việt Nam Cộng hòa hay không? Ông ghi những điều đó vào trong bài viết vì đã biết rõ ông Vũ Văn Mậu là ai hay ông dựa theo những nguồn tài liệu khác?

(3) Kể đến là tôi Chính ủy Bùi Văn Tùng chấp nhận sửa đổi buổi hàng. Trong phần này, tôi nghe “tiếng” Dân chúng Văn Minh. Còn trong bài ghi là “ông” Dân chúng Văn Minh.

Một nguồn thông tin khác là mạng BBC Việt ngữ ngày 29.04.2005 trong đó có trích báo Tuổi Trẻ ngày 23.03.2005 với tôi của công nhân Chính ủy Bùi Văn Tùng như sau: “Tôi thò cho ông Dân chúng Văn Minh lại buổi hàng. Sau khi ông được xong thì tôi được lại tuyên bố: ‘Chúng tôi đi đến những công nhân quân giới phóng miền Nam VN long trọng tuyên bố TP Sài Gòn đã được giới phóng hoàn toàn, chấp nhận sửa đổi buổi hàng không điều kiện của ông Dân chúng Văn Minh, tiếng thế giới chính

Đài phát thanh Sài Gòn ngày 30.4.1975

Tác Giả: Bùi Văn Phú

Thứ Năm, 28 Tháng 4 Năm 2011 21:26

quy n Sài Gòn...’.

Bài h i c trên t p chí X a&Nay s tháng 4.2005 cũng dùng ch “ông” tr c danh x ng D ng Văn Minh, thay vì ch “t ng”. Có hai băng ghi âm khác nhau? Hay vì nghe không rõ nên ghi nh m đây?

L i ch p nh n đ u hàng này cũng đã đ c h ãng thông t n AP, qua b n tin c a kí gi George Esper g i đi và đ ãng trên nh t báo New York Times ngày 1.5.1975 đã ghi nguyên văn, trong đó có ch Gen. – ti ng Anh nghĩa là “t ng” – v i n i dung r t đ ùng l i c a chính y Bùi Văn Tùng nh ghi ra t băng:

“We representatives of the liberation forces of Saigon formally proclaim that Saigon has been totally liberated. We accept the unconditional surrender of Gen. Duong Van Minh, President of the former Government.”

H ãng thông t n AP có nhân viên nghe đài và đ ch l i nguyên văn đ kí gi Esper ghi nh n trong bài t ng thu t c a ông.

Tu n báo TIME ngày 12.05.1975 trong m t bài t ng thu t cũng ghi l i ch p nh n đ u hàng: “Saigon has been totally liberated. We accept the unconditional surrender of General Duong Van Minh, President of the former government.”

Đ a trên nh ng t ng thu t c a Borries Gallasch, Tiziano Terzani và George Esper thì nh ng l i tuyên b c a T ng th ng D ng Văn Minh, Th t ng Vũ Văn M u và Chính y Bùi Văn Tùng trên đài phát thanh Sài Gòn chi u ngày 30.4.1975 là có th c.

Cũng c n nói thêm là T ng th ng D ng Văn Minh trong ngày 30.4 đã đ c hai tuyên b trên đài Sài Gòn.

Nh t báo New York Times ngày 1.5.1975 có đ ãng l i kêu g i bùng súng c a T ng th ng

Đài phát thanh Sài Gòn ngày 30.4.1975

Tác Giả: Bùi Văn Phú

Thứ Năm, 28 Tháng 4 Năm 2011 21:26

Dòng Văn Minh và các nhà báo tá Đảng Tham mưu trưởng Nguyễn Hữu Hữu nh d i tiêu đ
“Saigon’s Surrender Texts” do hãng thông tin AFP gửi đi bị chặn không chính thức. Đây là
bản tuyên bố được thu âm vào sáng sớm tại Dinh Thủ tướng và được phát đi trên đài lúc 10 giờ
25 phút sáng. Nguyên văn tiếng Việt của hai bài tuyên bố này cũng đã được ghi lại nguyên văn
trên nhật báo Nhân Dân ngày 1.5.1975.

Còn bài tuyên bố được hàng phát đi lúc khoảng 2 giờ 30 chiều là sau khi Đảng Thủ tướng Văn
Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu được áp giải tại Dinh Độc Lập đến đài phát thanh. Tại đây
Chính ủy Bùi Tùng đã viết bản văn được hàng cho Đảng Thủ tướng Minh được vào máy cát-sét của kĩ
sĩ người Đức là Borries Gallasch, trước khi được truyền đi qua sóng trong chương trình phát
thanh được tiên công cách mạng do Nguyễn Hữu Thái đưa ra.

2. Văn phát biểu và hát “Nỗi lòng tay tôi” của Trích Công Sơn

Văn sĩ kiến Trích Công Sơn phát biểu và hát trên đài. Tệp tin ghi lại tiếng nói trong băng:

“(không rõ) Cách mạng Sài Gòn Chín Tháng Gia Định. Và chúng tôi xin công bố là Thành phố Sài
Gòn đã hoàn toàn được giải phóng lúc 12 giờ ngày hôm nay 30 tháng Tư năm 1975. Chúng tôi
xin đảng bào hãy bình thản và bình tĩnh tiếp tục cuộc sống bình thường. Quân đội cách mạng
đã làm cho hoàn toàn thành phố và hiện tại chúng tôi (không rõ) những sau này (không rõ) tất
các anh em thanh niên sinh viên học sinh Sài Gòn và toàn quốc đã bị bắt. Chúng tôi xin gửi
anh Sơn có thể nói vài lời và cũng là hát cho quý vị nghe một bài ngắn.”

Đoạn này là giọng nói của Nguyễn Hữu Thái, vì ông đưa ra biểu phát thanh. Lúc đó tại đài Sài
Gòn có Nguyễn Hữu Thái cùng với giáo sư Huỳnh Văn Tông, một trí thức từ Pháp về. Ông Thái
viết trong hồi ức:

[trích Xưa & Nay]

Thái đích thân đưa ra biểu hành biểu phát thanh này, được thêm bằng công bố của Cách mạng
đi về vùng miền giải phóng, mà còn của một chính trị viên.

Đài phát thanh Sài Gòn ngày 30.4.1975

Tác Giả: Bùi Văn Phú

Thứ Năm, 28 Tháng 4 Năm 2011 21:26

Thái và Tòng c̣ tình x̣ng tên tụi mình là nḥm ṭo tâm lý tṛn an nhân dân Sài Gòn. G̣n đây, nhân dân phía Nam ṭng ḅ gụng máy tâm lý chịn c̣a Ṃ và Sài Gòn ra ṛ tung tin tḥt thịt, mô ṭ nào c̣nh ṭm máu khi ḅ đ̣i đ̣n mịn Trung làm dân Sài Gòn ṣ đ̣i ng ḥn. Ṃi ng̣i tḥc ṣ đ̣ng kinh hoàng, cḥ mong tìm đ̣ng đào thoát cḥy thoát thân ṿi ḅ t c̣ giá nào! Hy ṿng khi nghe đ̣ng c̣ tên tụi Thái, Tòng ḥ ṣ nghĩ: “À, ṇu ṃy tên ṭ ṣn kịu nḥ Tòng, Thái mà còn đó thì cḥc cũng không đ̣n ṇi nào!

Xen ḳ vào các ḷi ghi âm ṣn phát đi phát ḷi nêu trên, ḥ tranh tḥ kêu g̣i đ̣i dịn đ̣ng bào các gịi đ̣n lên tịng trên làn sóng phát thanh.

Tḥy trong đám đông ùa đ̣n đài có nḥc sĩ Tṛnh Công Ṣn, sinh viên Hụnh Ng̣c Chênh đ̣a anh vào và ṭ t c̣ cùng anh hát vang bài “Ṇi vòng tay ḷn”. Không có đàn tṛng, chúng tôi ṿ tay, kḥ nḥp lên bàn cùng nhau hát vang:

Ṛng núi dang tay ṇi ḷi bịn xa
Ta đi vòng tay ḷn mãi đ̣ ṇi ṣn hà
Ṃt đ̣t bao la anh em ta ṿ
G̣p nhau ṃng nḥ bão táp quay cụng
Tṛi ṛng bàn tay ta ṇm ṇi tròn ṃt vòng Vịt Nam

Ṭ Ḅc vô Nam ṇi lịn ṇm tay
Ta đi ṭ đ̣ng hoang vu ṿ ṭ ḥt núi đ̣i
Ṿ ṭ thác cheo leo tay ta ṿ ṭ đ̣o
Ṭ quê nghèo lên pḥ ḷn
Ṇm tay ṇi lịn bịn xanh sông g̣m ṇi lịn ṃt vòng ṭ sinh.

Bài hát ra đ̣i ṭ năm 68 nói lên gịc ṃ c̣a dân ṭc nay ṃi tṛ thành hịn tḥc. Đây là bài hát đ̣u tiên đ̣ng c̣ phát trên sóng c̣a đài phát thanh Sài Gòn ngày gịi phóng.

[ḥ t trích]

Bài viết không ghi lời phát biểu của Trích Công Sơn, cũng không ghi tên viết lời ca mà nhạc sĩ cùng một vài người khác đã đứng ca và hát cùng do Nguyễn Hữu Thái ghi lời không như phần âm thanh trên damau.org. Theo băng, đó là “Bài hát xanh sông gấm nơi liêu nam một vòng Việt Nam”. “Việt Nam” khác với “tổ sinh” như ghi trong bài viết của Nguyễn Hữu Thái.

Có hai băng khác nhau chăng? Theo Nguyễn Hữu Thái, ông có băng ghi âm này từ nhà soạn nhạc Nguyễn Nhã từ năm 2002.

Trong hồi ký, Nguyễn Hữu Thái không nhắc đến phát biểu của nhạc sĩ Trích Công Sơn. Tuy nhiên, khi ông viết rằng ông và Giáo sư Huỳnh Văn Tông muốn có nhiều người đứng lên tiếng cho mọi người an tâm đứng bên nhau ra đi thì việc Trích Công Sơn trở lại hát đã kêu gọi mọi người là hợp với tình cảnh bấy giờ thì điều và đúng ý muốn của các ông Thái, Tông và một chính trị viên bên đó có mặt.

Về phát biểu của Trích Công Sơn, trên tạp chí mạng honvietquochoc.com.vn của Hội Nhà văn Việt Nam ngày 18.8.2010 có bài của Thanh Huyền tựa: “Trích Công Sơn hát ‘Nơi vòng tay liêu nam’ cũng ghi lời phát biểu của nhạc sĩ, nguyên văn giọng như trong băng đã phỏng vấn, nhưng có một câu quan trọng có lẽ là vấn đề ‘nhảy cõm’ trong nó. Đó là câu: ‘Nhảy cõm đã ra đi chúng ta xem như là đã phỏng vấn đi tởm’.”

Phần lời ca, tác giả Thanh Huyền ghi đầy đủ, nhưng câu cuối cùng cũng ghi “tổ sinh” thì khác với băng trên damau.org và giọng như trong hồi ký của Nguyễn Hữu Thái.



3. Ai đã có mặt tại đài phát thanh Sài Gòn?

Số kiến trúc Công Sơn hát trên đài Sài Gòn vào giờ phút lịch sử còn đọng lại trong mắt số thực chứng: Ai đã đưa nhạc sĩ đến đài? Ông đã phát biểu và hát bài gì hay bài ép buộc?

Theo Hoàng Xuân Sơn, mặt người có chìa khóa trong Công Sơn thì Nguyễn Hữu Thái đã đưa nhạc sĩ đến đài. Trong bài “Tôi thay lời kể: vấn đề mây mù” đăng trên damau.org 04.04.2011, Hoàng Xuân Sơn kể ngày 30.4 Trữnh Công Sơn ghé qua nhà ông và vợ “Mặt hát hát. Và giờ hát hát” kêu ông cùng lên đài hát “Nụ cười vòng tay” nhưng ông không đi. Nhìn ra đường thấy Nguyễn Hữu Thái đưa Trữnh Công Sơn lên xe cùng bà đi và nhìn người đeo băng đỏ.

Nếu Trữnh Công Sơn đi với Nguyễn Hữu Thái thì hai người tách rời nhau khi nào? Vì trong hồ sơ trên X&Nay đã đọng trên, ông Thái viết “Thấy trong đám đông ủa đến đài có nhạc sĩ Trữnh Công Sơn, Huỳnh Ngọc Chênh đưa anh vào...” và ông cho biết đây là lần đầu tiên gặp lại Trữnh Công Sơn sau 18 năm. Nguyễn Hữu Thái có mặt tại đài là đi theo đoàn xe do bà đi áp giải Tổng thống Minh, Thủ tướng Mậu và Dinh Đức Lập đến đài để đưa hàng. Đi chung với đoàn có Lý Quý Chung, Nguyễn Hữu Thái, Huỳnh Văn Tông, Hà Huy Đĩnh.

Trong bài: “Góp phần làm sáng tỏ kiến thức 30/4/1975” [X&Nay số 264, tháng 7.2006, tr. 27] Nguyễn Hữu Thái viết: “Toán sinh viên do anh Hà Thúc Huy hướng dẫn đã cùng bà đi chỉ mặt giờ Đài truyền hình và Đài phát thanh rời nhưng lúng túng không biết phải làm gì tiếp”. Ông cũng đã kể với Terzani trong Giai Phong! là sau khi nghe lệnh buông súng lúc 10 giờ 20 sáng 30.4, ông đang đi với Huỳnh Văn Tông cùng với sinh viên lo tiếp thu quân trang quân phục của lính Việt Nam Cộng hòa đã buông súng theo lệnh Tổng thống Dương Văn Minh. Sau đó ông đi tìm Lý Quý Chung nên vào Dinh Đức Lập, nhưng tài xế và đã không đưa ông và Lý Quý Chung đến đài. [tr. 88]. Như thế, nếu chuyện Nguyễn Hữu Thái kể là thật thì có thể người mà Hoàng Xuân Sơn thấy đưa Trữnh Công Sơn đến đài có thể là Hà Thúc Huy.

Bài “Góp phần làm sáng tỏ kiến thức 30/4/1975” đã không làm sáng tỏ mà còn làm lịch sử rời rạc thêm. Đi chỉ với với bài hát lịch sử của ông đăng trên cùng tập chí vào tháng 4.2005, bài này ông đã đưa ra tên thật của các tuyên bố của Tổng thống Minh, Thủ tướng Mậu, Chính ủy Tùng sang mặt thật mặt: Tổng thống Minh, Chính ủy Tùng rời mặt đi Thủ tướng Mậu. Như thế thật thật thật của các tuyên bố ghi trong băng mà nhà sử học Nguyễn Nhã đã từng ông như thế nào?

Đài phát thanh Sài Gòn ngày 30.4.1975

Tác Giả: Bùi Văn Phú

Thứ Năm, 28 Tháng 4 Năm 2011 21:26

Cuối bài, tác giả Nguyễn Hữu Thái đề nghị nên có những hội thảo khoa học với sự tham dự của các nhân chứng trong và ngoài nước và cho biết ông đang cố gắng hoàn thành một cuốn sách với số kiến 30.4.1975. Tập sách nhỏ chỉ 50 trang mà ông đã nói với BBC Việt ngữ vào năm 2005 là đã không được phép xuất bản ở Việt Nam.

Chuyến đi đài phát thanh, theo Đoàn Văn Toại là ngẫu nhiên mà thực sự sinh viên thu được thành phẩm chứng chính phủ, tác giả quyển The Vietnamese Gulag [Nxb Simon and Schuster 1986. Tiếng Pháp do Nxb Robert Laffont 1979] thì có những chi tiết rất khác.

Ông kể sau khi nghe loa buồm súng vào lúc hơn 10 giờ sáng, ông đi tìm bạn cùng thực hiện hoạt động sinh viên và gặp Nguyễn Văn Thang, người bạn thân của mình, bạn cùng lớp và sau đó cùng nhau đi bắt đầu đài phát thanh. Tại đài ông thấy hai kỹ thuật viên đã phát thanh kêu gọi buồm súng của Tổng thống Minh và chờ đợi biết phải làm gì. Họ thấy ông là người của Mặt trận để tin tức thu. Ông soạn “Quyết định số 1” kêu gọi dân chúng gom vũ khí vứt bên đường đem đến những nơi chỉ định như dinh, trường học sinh viên hay Đền thờ Phật giáo.

Với số có mặt của Trình Công Sơn, Đoàn Văn Toại viết:

“After it was broadcast, we called up Trinh Cong Son, the celebrated composer of peace music and lyrics, whose work had long been banned by the regime. Getting into the spirit of it, he came down to the station with his tapes, which the technicians were happy to play...” [tr. 190]

[Dịch: Sau khi Quyết định (số 1) được phát thanh, chúng tôi kêu Trình Công Sơn, một người sáng tác nổi danh và là ca sĩ hoà bình đã bắt đầu cầm mic. Hoà nhập vào niềm vui hoà bình, anh đã bắt đầu mang theo băng nhạc của mình đến những kỹ thuật viên vui vẻ phát đi...]

Tác giả ghi nhận lúc đó tại đài cũng có nhiều chính trị gia, thành phần thanh niên và lãnh đạo các đoàn thể, tổ chức tôn giáo, văn hoá với kiến nghị những công việc mà mọi người được phát đi trên đài.

Đài phát thanh Sài Gòn ngày 30.4.1975

Tác Giả: Bùi Văn Phú

Thứ Năm, 28 Tháng 4 Năm 2011 21:26

Những trong tác phẩm “The Fall of Saigon” [Nxb Simon and Schuster 1985] Đoàn Văn Toại, rời Việt Nam qua Pháp năm 1978, đã kể với tác giả David Butler rằng đi đến các đoàn thể mà ông đến những kiến nghị của họ những ông không đến và ông nói với mọi người mà các quân áo nhũ bít đi đã đến đài là bản “Quyết định số 1” cũng chính là được truyền đi mà đến giờ đài chỉ có phát nhũ c. [tr. 466]

Theo Đoàn Văn Toại, đài Sài Gòn còn phát thanh. Thông tin trên báo nước ngoài cho biết đài im tiếng – silent – từ sau khi phát đi lệnh buông súng lúc 10 giờ 25 phút của Tổng thống Dương Văn Minh. Không hiểu ký hiệu nước ngoài ghi “silent” có nghĩa không có gì trên sóng, hay không có tiếng nói, tin tức. Chỉ phát thanh nhũ c thì họ cũng cho là đài im tiếng? (thêm dũ u hũ i)

Trang thông tin anhbasam.wordpress.com ngày 10.04.2011, khi đi tìm tin bằng ghi âm trên damau.org có nhũ c lời tác giả Hoài Hoàng trong một bài viết đề p 30.04 năm ngoái cho biết Thiệu và tướng Hoàng Trọng Tình, cựu Phó Chính ủy Quân khu 4 đã kể lời “... Sau khi TT. Dương Văn Minh đến xong lời tuyên bố, trước Dinh Độc Lập, chúng tôi mới cho anh em sinh viên Sài Gòn thu của Tổng đài Sinh viên Sài Gòn vào đàn hát các bài ca cách mạng. Trước các giới mà người nói vào lúc TT. Dương Văn Minh đến lời tuyên bố đã có anh em sinh viên Sài Gòn có một là sai. Lúc đó không có một thanh niên dân nào hát.”

Tác giả Hoài Hoàng ghi lời như thế. Với tướng Hoàng Trọng Tình và Đoàn Văn Toại ai đúng, ai sai?

Sau khi phỏng ghi âm được phát trên damau.org, có bản được cho biết họ đã nghe Trần Công Sơn hát “Nụ cười vòng tay em” với tiếng đàn.

Như thế trong vòng 4 tiếng đồng hồ từ 10 giờ 30 phút sáng, sau khi đài phát đi lời tuyên bố buông súng của ông Minh và của Chuẩn tướng Nguyễn Huệ Huệ, cho đến khoảng 2 giờ 30 chiều ngày 30.4 là lúc có phỏng phát thanh lệnh đưa hàng do Nguyễn Huệ Huệ Thái đưa họ thì làn sóng đài có phát đi đi u gì không? Có phát nhũ c từ băng cát-sét, có thể là những ca khúc trong băng Hát cho quê hương Việt Nam, của Trần Công Sơn không? Vấn đề này cần được tìm hiểu thêm.

Còn chuyện Trần Công Sơn phát biểu rút hăng say, rút có gì những cách mạng trên đài, theo tôi là vì ông tin tưởng hoà bình đã đến với quê hương. Sau bao nhiêu năm chiến tranh, lúc im tiếng

súng có nhiệ u ngườ i mệ ng. Trong khi đó Trệ nh Công Sẻ n là ngườ i đã việ t lên nhiệ u ca khúc nói lên mệ c cậ a mình, cậ a dân tậ c thì chệ c ông phệ i rệ t mệ ng vui vào giệ khệ c đó. Chậ a bàn đệ n quan đệ m chính trệ cậ a ông mà có ngườ i cho là thân cệ ng vào lúc đó.

Thêm vào đó, câu chuyệ n cậ a Trệ nh Cung kệ cách đây hai năm: “Trệ nh Công Sẻ n & tham vệ ng chính trệ ” vệ mệ t thăm dò cho vai trò chính trệ có thệ có cậ a Trệ nh Công Sẻ n trong chính phệ mệ i có thệ đã khiệ n ông khi lên đài phát biệ u và cệ t tiệ ng ca bệ ng tậ t cệ sệ nhiệ t tình và rung đệ ng cậ a con tim vào giây phút lậ ch sệ đó. Dù chệ ít phút sau thì biệ t mình đã bệ lậ a. Nhệ nhiệ u ngườ i Việ t khác, nhệ bao nhiêu bà mệ đã bệ công nuôi cách mệ ng đệ rệ i phệ i than thệ sau ngày 30.4.1975.

4. Trệ lậ i sệ thệ t cho lậ ch sệ

Cuệ c chiệ n tranh Việ t Nam chệ m đệ t đệ t ngệ t vào ngày cuệ i tháng Tậ ba mệ i sáu năm vệ trệ c. Các nhà phân tích tình hình thệ i bệ y giệ dù biệ t rệ ng miệ n Nam không thệ tậ bệ o vệ trệ c sệ c tiệ n quân cậ a bệ đệ i miệ n Bệ c. Nhệ ng không ai ngệ kệ t cuệ c đã đệ n nhanh nhệ thệ .

Mệ t cuệ c chiệ n kéo dài gệ n 20 năm và phút cuệ i đệ n quá bệ t ngệ , ngay cệ bệ đệ i cũng không biệ t kệ t thúc đã đệ n nhanh nhệ thệ , cho nên đệ n hôm nay khi nhệ lậ i sệ việ c nhiệ u chệ ng nhân lậ ch sệ còn có nhệ ng ghi nhệ n khác nhau, đôi khi trái nghệ ch nhau do bệ i trí nhệ đã phai mệ cũng có mà vì hoàn cệ nh chính trệ cũng có.

Thệ tậ ng Võ Văn Kiệ t, mệ t ngườ i đã che chệ cho Trệ nh Công Sẻ n sau này đã phát biệ u ngày 30.4 “có triệ u ngườ i vui nhệ ng cũng có triệ u ngườ i buệ n”. Trệ c khi qua đệ i ông cũng nhệ c đệ n thệ i khệ c lậ ch sệ mà sau hệ n 30 năm còn gây tranh cãi. Ông nói muệ n có mệ t lậ ch sệ công bệ ng cệ n phệ i có tiệ ng nói cậ a mệ i phiá trong các cuệ c hệ i thệ o, nhệ tiệ ng nói cậ a ông Triệ u Quệ c Mệ nh, Nguyệ n Hệ u Hệ nh là nhệ ng ngườ i cậ a phiá Việ t Nam Cệ ng hoà.

Đệ i vệ i sệ kiệ n Trệ nh Công Sẻ n lên đài phát thanh cũng thệ . Hãy đệ mệ i chệ ng nhân lậ ch sệ đệ c nói ra nhệ ng sệ việ c hệ chệ ng kiệ n. Hãy trệ lậ i cho lậ ch sệ nhệ ng sệ thệ t cậ a nó.

Tài liệu tham khảo:

1/ X&a&Nay. Tạp chí c&a H&i khoa h&c L&ch s& Việt Nam. Số 234 (4.2005), 258 (4.2006), 264 (7.2006)

2/ Butler, David. The Fall of Saigon. Simon and Schuster 1985

3/ Doan Van Toai và David Chanoff. The Vietnamese Gulag. Simon and Schuster 1986

4/ Terzani, Tiziano. Giai Phong! The Fall and Liberation of Saigon. St. Martin's Press 1976.

5/ 30.4.1975 Bên hù&ng ca Th& k& XX. Nhi&u tác gi&. Nxb Lao đ&ng 2006.

6/ HTV9 trên YouTube.com:

[<http://www.youtube.com/watch?v=OHwf5O3QxTg&feature=related>]

7/ Thanh Huy&n. Tr&nh Công S&n hát “N&i vòng tay l&n”. Tạp chí H&n Việt. H&i Nhà văn Việt Nam. 18.8.2010

8/ Tr&nh Cung. Tr&nh Công S&n & tham v&ng chính tr&. Damau.org 1.4.2009

9/ Bùi Văn Phú. L&i phát bi&u c&a nh&c sĩ Tr&nh Công S&n trên đài Sài Gòn tr&a ngày 30.4.1975. damau.org 1.4.2011

Đài phát thanh Sài Gòn ngày 30.4.1975

Tác Giả: Bùi Văn Phú

Thứ Năm, 28 Tháng 4 Năm 2011 21:26

10/ Hoàng Xuân Sßn. Tßm thay lßi kßt: vßn nßo mßy tßn. damau.org 4.4.2011

Chú thích cho hình:

H01: Bài hßi ßc cßa Nguyßn Hßu Thái trên tßp chí XßaßNay sß 234, tháng 4.2005 (ßnh Bùi Văn Phú)

H02: Bài trên tßp chí Hßn Vißt cßa Hßi Nhà văn Vißt Nam ghi lßi phát bißu cßa Trßnh Công Sßn trên đài Sài Gòn ngày 30.4.1975 (ßnh Bùi Văn Phú)